

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า ตามค่าเงินภูมิภาค หลังตัวเลขศก.สหรัฐออกมาดี

- *บาท/ดอลลาร์ต้นภาคเช้าแข็งค่าขึ้น ในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดี ขณะที่ความกังวลต่อปัจจัยลบของจีนเริ่มลดลง
- *กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ รายงานว่า เศรษฐกิจขยายตัว 0.1% ต่อปี ในไตรมาส 4 ของปี 2012 หลังจากที่เคยประเมินตัวเลขขั้นต้นว่า เศรษฐกิจหดตัวลง 0.1% ในไตรมาสดังกล่าว โดยอัตราการเติบโตที่ 0.1% นี้ ถือเป็นอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2011 และต่ำกว่าระดับ 0.5% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
- *นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีน ระบุในร่างสุนทรพจน์ที่เตรียมกล่าวในการเปิดประชุมรัฐสภาประจำปีในวันนี้ว่า จีนจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการคลังในปีนี้อันเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ระดับ 7.5%
- *ยูโรปรับตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนในวันจันทร์ โดยถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในอิตาลี และการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ ดอลลาร์อยู่ที่ 93.410 เยน ขณะที่ยูโรอยู่ที่ 1.3016 ดอลลาร์ และ 121.61 เยน
- *ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ โดยดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวก 0.27% ขณะที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาร่วงลง และดัชนีหุ้นสำคัญๆ เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้มีความวิตกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยของจีนก็ตาม
- *ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือน เม.ย. ปิดวานนี้ ร่วงลง 56 เซนต์ มาที่ 90.12 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมันปิดตลาดในแดนลบเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และได้รับแรงกดดัน จากการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และจากสัญญาณบ่งชี้ว่า มีอุปทานน้ำมันอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก
- *เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เสนอการปรับลดงบประมาณสำหรับโครงการสวัสดิการสังคม เช่น เมดิแคร์ (ประกันสุขภาพสำหรับคนชรา) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยุติมาตรการตัดงบประมาณขนาดใหญ่ (sequestration) ที่อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันพยายามสกัดกั้นวิกฤติการคลังที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวสหรัฐหลายล้านคนในเร็ว ๆ นี้

*นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า มีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) จะตัดสินใจขยายวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ด้วยการเริ่มซื้อสินทรัพย์อีกครั้งในการประชุมกำหนดนโยบายวันพฤหัสบดีนี้ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษ ในขณะที่เศรษฐกิจใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นรอบที่ 3 ในระยะเวลา 4 ปี

*รอยเตอร์เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ภาวะไม่แน่นอนที่เกิดจากผลการศึกษาเลือกตั้งในอิตาลี ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่อีซีบีจะเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอ เช่น สเปน โดยโพลล์รอยเตอร์คาดว่า มีโอกาส 90% ที่อีซีบีจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ 0.75% ในการประชุมกำหนดนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้

*เงินมีแนวโน้มจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยจีนอาจผ่อนคลายกฎควบคุมการถือครองสกุลเงินหยวนในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มียาว 1 ล้านล้านหยวน หรือ ประมาณ 1.60 แสนล้านดอลลาร์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท. วันนี้ อยู่ที่ 29.8210 บาท

*10.19 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.76/80 จาก 29.80/86 เมื่อวานนี้
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.76/80 จาก 29.82/84 เมื่อวานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 93.16/17 จาก 93.56/57 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3033/34 จาก 1.2994/95 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้

"เข้านี้เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาค่อนข้างดี ส่วนปัจจัยลบของจีนก็เริ่มซาลงไป ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาเป็น risk on mode อีกครั้ง เงินสกุลเอเชียเลยแข็งค่าขึ้นมาหมดเมื่อเทียบกับดอลลาร์" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา มองว่า เงินบาทวันนี้ น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.80/85 เพื่อรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามา แต่หากผ่าน 29.80/85 ก็อาจจะไปถึง 29.73/75

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้